

## Tháng 11 là Tháng Gia Đình Tham Gia vào Giáo Dục

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
 <p><b>Mọi người đều nhận hưởng được lợi ích khi nhà trường và gia đình cùng hợp tác để hỗ trợ việc học tập và phát triển lành mạnh của con em!</b></p>		1	2			
					Xin quý vị tham gia vào Hội Phụ huynh PTA, PTO, PTSA hay Câu Lạc Bộ Gây Quỹ Ủng Hộ của Trường	Xin quý vị dành thời gian để tham gia vào sinh hoạt/hoạt động tại trường của con em.
3	4	5	6	7	8	9
Đọc một cuốn sách, bài viết, tạp chí, hay báo cùng với con em.	Trao đổi với con em về môn học yêu thích của trẻ ở trường  <b>Tuần Lễ Giáo Dục của Hoa Kỳ</b>	Xin hãy trò chuyện với con em về tiến trình bầu cử và tầm quan trọng của việc bỏ phiếu. Khi quý vị đi bỏ phiếu, xin đưa con em theo cùng.  	Lên kế hoạch cho một ngày không sử dụng các thiết bị điện tử. Xem chọn về việc đọc sách, ra các trò chơi, giải đố.	Kết nối với trường con em về cách mà quý vị có thể tán dương mối quan hệ hợp tác của mình trong tháng này.	Dạy cho con em một kỹ năng mới cho  <b>Ngày Phụ Huynh là Những Người Thầy - Toàn Quốc</b>	Khám phá Về các sở thích khả năng nghề nghiệp với con em của mình.
10	11	12	13	14	15	16
Là một gia đình, xin hãy học hỏi tìm hiểu thêm về những nỗ lực tái chế vật dụng và cam kết tiết giảm, tái sử dụng, và tái chế.	<b>NGÀY CỤU CHIẾN BINH</b> Xin hãy nói với con em mình về nguyên do tại sao chúng ta tôn vinh những người dũng cảm phục vụ đất nước.	Cùng đi bộ, căng duỗi cơ thể, hay suy ngẫm với con em để chuẩn bị cho một tuần mới.	Gửi theo một mảnh giấy nhắn nhủ trong cặp đi học hay gói/hộp thức ăn trưa của em mình như là một lời động viên.  	Tiếp chuyện với giáo viên của con em về mức tiến bộ của con em ở trường.	Tổ chức một chương trình trò chuyện phỏng định trên truyền hình hoặc đài phát thanh và thay phiên để "phỏng vấn" nhau.	Trao đổi với con em về môn học yêu thích của trẻ ở trường
17	18	19	20	21	22	23
Tìm hiểu các nguồn liệu yểm trợ để trợ giúp con em với bài tập làm nhà và trong lớp học.	Chọn lấy một kế hoạch về nâng cấp sửa chữa nhà và làm việc cùng nhau.	Duyệt chọn bản tin và trao đổi với con em về các sự kiện đang diễn ra.	Đọc một cuốn sách, bài viết, tạp chí, hay báo chí cùng với con em.	Cam kết tham gia vào việc giáo dục con em trong suốt năm học cho  <b>Ngày Tham Gia của Phụ Huynh Toàn Quốc</b>  	Mời gọi con em giúp quý vị lập kế hoạch về các bữa ăn, viết danh sách thực phẩm và mua sắm.	Lập kế hoạch một hoạt động thể thao để gia đình theo đuổi thực hiện.
24	25	26	27	28	29	30
Bắt đầu tạo lập một truyền thống gia đình để gắn kết và gìn giữ gia đình được kết nối.	Lật lại Những hình ảnh cũ của gia đình và kể về những câu chuyện về nguồn sử gia đình của mình.	Xem duyệt và trao đổi với con em về bài tập làm nhà ngày hôm nay.	Lắng nghe và thảo luận về các thể loại nhạc khác nhau với con em.	<b>LỄ TẠ ƠN NGÀY</b> Xin chia sẻ về những điều mà mình biết ơn quanh bàn ăn.  	Là người một nhà hãy cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn gia đình.	Khen ngợi con em về sự cố gắng nỗ lực hơn là khả năng của trẻ.